



PASAFE 500

SỬ DỤNG PARACETAMOL TRỊ CẢM SÓT – ĐAU NHỨC

Khi bị cảm cúm hay cần giảm đau hạ sốt, người ta thường uống Paracetamol. Nhưng báo chí gần đây đã cảnh báo có một số trường hợp ngộ độc do dùng Paracetamol quá liều gây nhiều tác dụng phụ có hại trên gan.

Pasafe 500 có dạng bào chế viên nang mềm chứa 500 mg Paracetamol và 100 mg Methionin

Chỉ định: Giảm sốt và các triệu chứng đau nhức, đau đầu do cảm cúm, đau nhức sau khi tiêm chủng, đau nhức cơ xương, đau do hành kinh, đau họng, đau răng, đau do viêm khớp.

Pasafe 500 dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1-2 viên/lần x 3-4 lần/ngày, không quá 8 viên/ngày.

Chống chỉ định: Không dùng Pasafe 500 cho người dị ứng với paracetamol và methionin, người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase, suy thận, suy gan.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: không dùng thuốc cho trẻ dưới 12 tuổi, không dùng quá liều chỉ định. Thuốc có chứa Paracetamol, do đó không được dùng cùng lúc với bất kỳ thuốc nào khác có thành phần Paracetamol.

Tương tác thuốc: Tránh uống rượu cùng lúc khi dùng thuốc. Methionin có thể làm giảm tác dụng của Levodopa. Cần tránh dùng Methionin liều cao ở người bệnh đang được điều trị bằng levodopa.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chỉ nên sử dụng thuốc ở người mang thai khi cần thiết. Nghiên cứu ở người mẹ dùng Paracetamol sau khi sinh cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Ít gặp: ban đỏ hoặc mày đay. Buồn nôn, nôn. Loạn tạo máu, thiếu máu. Độc tính trên thận khi lạm dụng dài ngày. Hiếm gặp các phản ứng quá mẫn.

Quá liều và xử trí:

Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, đau bụng, xanh tím da, niêm mạc, hạ thân nhiệt, thở nhanh, huyết áp thấp.

Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tuần hoàn, hôn mê và tử vong.

Xử trí: Khi xuất hiện các triệu chứng quá liều, cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Có thể điều trị quá liều Paracetamol bằng N-acetylcystein (đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch).

Đây là công thức phối hợp Paracetamol và Methionin.

Methionin được thêm vào nhằm mục đích giảm độc tính của Paracetamol trên gan.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

NSX: Công Ty Liên Doanh Dược Phẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM

Địa chỉ: Lô III-18, đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Số Giấy tiếp nhận HSDKQC:/...../QLD-TT, ngày/..

Ngày...tháng...năm...in tài liệu.

21/2/14

AB

PASAFE 500

Thành phần: mỗi viên nang mềm chứa:

Paracetamol.....500 mg

Methionin100 mg

Tá dược: PEG 400, Gelatin, Glycerin, Dung dịch sorbitol 70 %, Methyl paraben, Propyl paraben, Ethyl vanillin, Titan dioxyd, Tartrazin yellow, Brilliant blue, Allura Red AC, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Viên nang mềm.

Chỉ định:

Giảm sốt và các triệu chứng đau nhức, đau đầu do cảm cúm, đau nhức sau khi tiêm chủng, đau nhức cơ xương, đau do hành kinh, đau họng, đau răng, đau do viêm khớp.

Liều dùng và cách dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1-2 viên/lần x 3-4 lần/ngày, không quá 8 viên/ngày.

Chống chỉ định:

Dị ứng với Paracetamol và Methionin.

Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase, suy thận, suy gan.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:

Không dùng thuốc cho trẻ dưới 12 tuổi.

Không dùng quá liều chỉ định.

Thuốc có chứa Paracetamol, do đó không được dùng cùng lúc với bất kỳ thuốc nào khác có thành phần paracetamol.

Cảnh báo chung đối với Paracetamol: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:

Tránh uống rượu cùng lúc khi dùng thuốc.

Methionin có thể làm giảm tác dụng của Levodopa. Cần tránh dùng Methionin liều cao ở người bệnh đang được điều trị bằng levodopa.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chỉ nên sử dụng thuốc ở người mang thai khi cần thiết.

Nghiên cứu ở người mẹ dùng Paracetamol sau khi sinh cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Ít gặp: ban đỏ hoặc mày đay. Buồn nôn, nôn. Loạn tạo máu, thiếu máu. Độc tính trên thận khi lạm dụng dài ngày. Hiếm gặp các phản ứng quá mẫn.

Quá liều và xử trí:

Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, đau bụng, xanh tím da, niêm mạc, hạ thân nhiệt, thở nhanh, huyết áp thấp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tuần hoàn, hôn mê và tử vong.

Xử trí: Khi xuất hiện các triệu chứng quá liều, cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Có thể điều trị quá liều Paracetamol bằng N-acetylcystein (đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch).

Thông báo cho thấy thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Đóng gói: Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ, hộp 02 vỉ.

Bảo quản: bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Cơ sở

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Đây là công thức phối hợp Paracetamol và Methionin.

Methionin được thêm vào nhằm mục đích giảm độc tính của Paracetamol trên Gan



CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM

Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh